



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๗

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/๗ ๑๑

วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร กิตติการกุล)/รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พาวิน มะโนชัย)/ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรัตน์ นักร้อง)/
ผู้อำนวยการกองแผนงาน

ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดโครงการการสัมมนา ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน - ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรม ริสอร์ท แอนด์ สปา เซ็นทารา บูทิก คอลเลคชั่น และประชุมเตรียมความพร้อมจัดการสัมมนา เรื่อง การขับเคลื่อนการบูรณาการองค์ความรู้สู่ชุมชนเพื่อพัฒนา Maejo Brand ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม สนอ. ๕ กองแผนงานจึงได้สรุปผลการสัมมนา และรายงานผลการประชุมเตรียมความพร้อมฯ เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ รับทราบ และมีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ ดังนี้

๑. การกำหนดข้อตลาดควรพิจารณาให้เหมาะสมและชัดเจน ไม่ซ้ำซ้อน และง่ายต่อการจดจำ

๒. การกำหนดรูปแบบการดำเนินงานและบริหารจัดการควรมอบหมายให้ ผู้ที่มีความรู้ ความชำนาญในด้านดังกล่าวโดยเฉพาะ โดยต้องพิจารณาถึงกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน การผลิตสินค้าที่ตรงกับความต้องการของตลาด และทันต่อความต้องการ อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ต้องมีการนำเสนอจุดเด่นของสินค้าโดยเน้นเรื่องอาหารปลอดภัย ทำการตลาดและการประชาสัมพันธ์ในเชิงรุก

๓. จากการดำเนินโครงการในลักษณะดังกล่าวที่ผ่านมาพบว่า การดำเนินงาน ในระยะปลายน้ำไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร เนื่องจากไม่มีการบูรณาการการทำงานร่วมกัน อย่างจริงจัง ดังนั้น จึงควรมีการบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างทีมงานที่มี คุณภาพ ประสานเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง และนางานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยมาใช้ ประโยชน์และแก้ไขปัญหา พิจารณาว่าทำอย่างไรให้มหาวิทยาลัยมีรายได้และสามารถพึ่งพา ตนเองได้มากที่สุด รวมถึงต้องพิจารณาแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น เช่น ด้านการเงิน การจัดสรรผลประโยชน์ เป็นต้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร
กิริติการกุล) รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย) ผู้ช่วยอธิการบดี
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรัตน์ นักร้อง) และผู้อำนวยการกองแผนงาน นำข้อเสนอแนะจากที่
ประชุมไปพิจารณาดำเนินการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกตกิจ)

รองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ